

Bích chương này là một phần của loạt tài liệu giúp học sinh học hỏi về sự kỳ thị chủng tộc tại Canada và làm thế nào để chống lại điều đó trong cộng đồng của mình! Loạt tài liệu giáo dục này có 6 bích chương và 6 video. Nếu bạn có thể, hãy thử bắt đầu từ đâu và tìm hiểu chúng theo thứ tự! Bích chương này là tấm thứ ba của loạt bích chương.

Kỳ Thị Chủng Tộc Đối Với Các Cộng Đồng Thổ Dân tại Canada

Thổ dân là những cư dân nguyên thủy của vùng đất nơi chúng ta ngày nay gọi là Canada. Bạn có thể đã nghe đến sự công nhận lãnh thổ tại trường hay trong cộng đồng. Điều này có nghĩa công nhận mảnh đất nơi chúng ta sinh sống và tỏ lòng kính trọng các cư dân đầu tiên. Trường của bạn cũng có thể đã vinh danh Tháng Lịch Sử Thổ Dân Quốc Gia (National Indigenous History Month) trong thời gian tháng Sáu.



Tuy có rất nhiều điều để vinh danh về cộng đồng thổ dân, họ tiếp tục trải nghiệm sự kỳ thị chủng tộc mỗi ngày. Bạn có thể đã nghe trên tin tức về phong trào Không Thụ Động Nửa (Idle No More). Phong trào đã được khởi xướng vì có lịch sử lâu đời của sự kỳ thị chủng tộc đối với thổ dân mà vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Làm thế nào mà điều này đã xảy ra như vậy?



Biệt khu dành riêng cho thổ dân (Reserves): Trước các năm của thế kỷ 15, thổ dân là những người duy nhất sinh sống tại miền đất này. Sau đó những người Châu Âu đã đến Bắc Mỹ và dùng vũ lực tước đoạt đất đai. Khi người Châu Âu xây dựng thêm các thành phố, thổ dân bị đẩy lùi xa hơn và bị luật pháp buộc phải thay đổi cách sống của mình. Điều này được gọi là sự đồng hóa. Trong thời gian đầu thế kỷ 18, chính phủ Canada đã lập ra luật gọi là Luật Người Da Đỏ (Indian Act) buộc thổ dân sinh sống ở những nơi có các điều kiện sống nghèo nàn. Các nơi này được gọi biệt khu, và ngày nay có trên 3,100 biệt khu tại Canada.



Các Trường Nội Trú (Residential Schools): Trẻ em thổ dân bị tách rời và đưa ra khỏi gia đình của các em và đưa đến các trường nội trú. Các trường này được điều hành bởi các nhóm tôn giáo, những nhóm người buộc thổ dân phải suy nghĩ và cư xử giống như người Châu Âu. Trẻ em thổ dân bị trừng phạt vì nói tiếng mẹ đẻ của mình và vì thực hành văn hóa của các em. Nhiều trong số các em bị ngược đãi bởi những người có trách nhiệm. Trường nội trú cuối cùng đóng cửa năm 1996.



Sixties Scoop: Trong những năm của thập niên 1960, chính phủ Canada tiếp tục đồng hóa thổ dân bằng cách tách rời trẻ em thổ dân khỏi gia đình và đưa các em cho người xa lạ không thuộc gia đình thổ dân nhận nuôi. Điều này được gọi là Sixties Scoop. Trẻ em thổ dân trải nghiệm việc bị mất nền văn hóa, bị cô đơn và ngược đãi ở các nơi cư ngụ mới. Hệ thống nhận nuôi này tiếp tục cho đến hôm nay, và hiện nhiều hơn phân nửa số trẻ em hiện đang được nhận nuôi là trẻ em thổ dân.

Các hành động bạo lực này là hình thức của sự thực dân hóa, một tiến trình được dùng để kiểm soát một nhóm người và làm hại họ. So với các nhóm người khác tại Canada, thổ dân trải nghiệm các mức độ nghèo khó, sự kỳ thị chủng tộc và quỳ sinh nhiều hơn. Tuy đã có các nỗ lực để xây dựng lại các cộng đồng thổ dân, chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ những cách chúng ta có thể giúp, nhất là khi chúng ta là di dân.

Vì thổ dân là những người đầu tiên của miền đất, tất cả ai khác đến sống tại Canada đều là di dân hay người định cư. Là những người định cư, điều quan trọng cho chúng ta phải suy nghĩ một cách cẩn thận về một số điều:

- Người định cư (hay di dân) đang sống trên mảnh đất bị tước đoạt từ những người thổ dân. Điều này có nghĩa người định cư đang sống trên mảnh đất được gọi là "đất đánh cắp". Người định cư (hay di dân) của thời nay có thể đã không chính mình ăn cắp đất nhưng họ vẫn đang sử dụng nó bằng cách sống trên mảnh đất đó.
- Chỉ vì chúng ta có thể không nhìn thấy thổ dân tại trường học hay trong cộng đồng, điều đó không có nghĩa họ không có ở quanh ta. Họ đang sống giữa chúng ta và thực ra họ là một trong số những số dân tăng trưởng nhanh nhất tại Canada!



Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách làm thế nào để hỗ trợ các cộng đồng thổ dân ở Bích Chương 6: Trở Thành một Đồng Minh.

Loạt tài liệu học này được thực hiện bởi giáo viên với sự hỗ trợ của học sinh, gia đình, các tổ chức và thành viên của các cộng đồng Thổ Dân, Người Da Đen và Người Hoa.

Để có thêm các nguồn tài liệu dành cho học sinh, truy cập ccncsj.ca/further-learning.

Để có các trích dẫn, truy cập ccncsj.ca/infographics.

Để biết thêm thông tin, truy cập ccncsj.ca.

Là người định cư (hay di dân), chúng ta cần học về miền đất chúng ta đang sống và có hành động chống lại những vấn đề ảnh hưởng đến thổ dân. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về những câu hỏi này:

Bạn đã thấy hay đã nghe sự kỳ thị chủng tộc trên bình diện cá nhân và mang tính hệ thống đối với cộng đồng thổ dân theo những cách nào?

Truyền thông đã khiến bạn nghĩ về thổ dân như thế nào?

Chủng tộc hay bản sắc của chính bạn ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ về thổ dân như thế nào?

Bây giờ bạn sẽ làm gì khác hơn để chống lại sự kỳ thị chủng tộc đối với thổ dân?